

## Băng dính 2 mặt t i Hà N i

Viết bởi Administrator

Thứ ba, 30 Tháng 4 2019 09:33 - Lần cập nhật cuối Thứ sáu, 29 Tháng 5 2020 01:15

---

**Băng dính 2 mặt t i Hà N i** là một trong những loại băng dính phổ biến nhất trên thị trường hiện nay, được sử dụng nhiều trong cuộc sống hàng ngày, trong văn phòng công sở hay trong đóng gói công nghiệp...vì được tính dễ dàng sử dụng giá thành rẻ nên được sử dụng rất nhiều, những đặc điểm và **băng dính 2 mặt t i Hà N i** một cách hiểu quả và tiết kiệm thì không hẳn ai cũng biết.



## Cấu tạo băng dính 2 mặt t i Hà N i

Được tích hợp thêm một mặt keo dán, **băng dính hai mặt t i Hà N i** giúp gắn 2 vật với nhau mà không cần sự tiếp xúc trực tiếp giữa 2 bề mặt và hoàn toàn không cần vật băng dính.

Do có tính thẩm mỹ cao- không làm lộ mặt dính nên **băng dính** hai mặt thường được sử dụng nhiều trong các lĩnh vực văn phòng phẩm và trang trí.

## Băng dính 2 mặt tự dính Hà Nội

Viết bởi Administrator

Thứ ba, 30 Tháng 4 2019 09:33 - Lần cập nhật cuối: Thứ sáu, 29 Tháng 5 2020 01:15

---

**Băng dính hai mặt tự dính Hà Nội** có thể giúp gắn kết các vật với nhau hoặc dính mặt vật lên mặt bề mặt nào đó, vật dính bám dính cao trên nhiều bề mặt nên hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng mà không lo keo bong hay keo không bám dính khi sử dụng.



### Công dụng hữu ích của băng dính 2 mặt tự dính Hà Nội

Bởi vì độ bám dính cao nên công dụng của **băng dính 2 mặt tự dính Hà Nội** thường được gắn liền với mặt đích bám dính như trang trí nhà cửa hoặc văn phòng.

Hiện nay, việc trang trí nội thất trong căn nhà gắn liền trở thành xu hướng của nhiều người trẻ hoặc những công nhân xây dựng. Thay vì việc tốn kém thời gian và công sức vào việc sửa chữa lại căn nhà. Việc sử dụng băng dính mặt dính hoàn toàn có thể chế tạo trong việc sáng tạo phong cách theo ý thích cá nhân.

Những người không dính dính hay người dán sau khi sử dụng mặt dính thì gian thì người cũ đi và trở nên nhàm chán. Lúc này, **băng dính hai mặt tự dính Hà Nội** sẽ trở thành công dụng hữu ích khi bạn đang trang trí lại căn nhà không còn nhàm chán.

